

สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ศูนย์อนามัยที่ 6

ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6

.....

6 ผู้มาประชุม

นายพนิต	โล่เสถียรกิจ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6	ประธานกรรมการ
นางยุพา	ชัยเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	รองประธานกรรมการ
นางสาวเพ็ญศรี	กองสัมพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางวรรณภาพร	งามศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางศรีชมา	กาญจนสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอุริภักดิ์	พรหมมินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวกฤษณา	วงษ์วรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นางปภาณิสรา	สิทธินาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นางนงลักษณ์	สุขเอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางทิพย์วรรณ	จุมแพง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางวิริสา	คุณากรธำรง	นักโภชนาการชำนาญการ	กรรมการ
นางสาววริยา	บุญทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาววรรรัตน์	เหล่าสูง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวมณีนุช	เสียงพานิช	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวปภาวดี	สามพิมพ์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ	การุณเกียรติกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
นางสาวศุภรัตน์	บ้านใหม่	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
นางศิริพร	จริยาจิรวัดนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ เลขานุการ
นางสาวพรวิมล	นภาคัย	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอนุพล	วิริยะกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

7 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

นางสาวศิริพร	พุลสมบัติ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
นายชาญศักดิ์	เทพมาลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายสิทธิทัศน์	ผาณิบุศย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสุภาพร	อานมณี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวลลิตา	สุกแสงปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นายบุญนาม	งามศิริ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวเกสรี่	สัจกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาวภัทรพร	บุตรดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ

นายจักรพันธ์	งามเนตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์	ท้วมเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
นางสาวจินตนา	สารศาสตร์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
นายเกษมสันต์	มิสิร์ศนันท์	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
นายคุณากร	เหลืองรุ่งอุดม	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

1 ผู้เข้าร่วมประชุม

2	นายสังวร	ทุ่งทองไร่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3	นางสาวศศิมาภรณ์	อิมขม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4	นางสาวเลขญา	วัฒน์ชัยพนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5	นางสาวชนิษฐา	สมตั้ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6	นางสาวธนภรณ์	อินทร์โสม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
7	นางสาวสุวรรณา	จรียา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
8	นายกิตติธัช	สาธ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9	นายจิรภัทร	ไชยพิมพ์า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
10	นางสาวพรพิมล	รัตนตรัยดำรง	บรรณารักษ์
11	นายอนุชา	เผยฉวี	นักวิชาการพัสดุ

1 เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	การประชุม กวป. ครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการประเมินตัวชี้วัด กพร. และคาดหวังว่าจะเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงที่สุดในส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องส่งให้ทันเวลาที่กำหนด คือ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากดำเนินการไม่ทันจะทำให้สิ่งที่เราดำเนินการตั้งแต่ต้นสูญเปล่า ที่ผ่านมามาแต่ละกลุ่มงาน ได้เร่งดำเนินงานในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และการประชุมในวันนี้จะช่วยเติมเต็มบางส่วนที่ขาดหายไป อยากให้แต่ละกลุ่มงาน complete ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตั้งแต่ต้น และให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากจะมีงานอื่นๆ เข้ามา เช่น การรณรงค์ Covid-19 ที่จังหวัดสมุทรปราการ	มติที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563	หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ (นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา) แจ้งที่ประชุมว่า ได้ส่งสรุปรายงานการประชุมฯ และนำขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีกลุ่มใดแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 4/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง	<p>3.1 ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ค่าเป้าหมาย น้อยกว่า 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <p>1) การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและระบบเฝ้าระวังการตายมารดา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการประสานการลงข้อมูลในระบบโปรแกรมประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ พบว่ายังลงข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกแห่ง และโรงพยาบาลจังหวัดทั่วไป ไม่สามารถประเมินหน้างานได้ติดเรื่องสถานที่</p> <p>2) ติดตามการดำเนินงาน และสนับสนุนการใช้ Best Practice โดยบูรณาการร่วมนิเทศตรวจราชการ มีการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานทุกจังหวัด ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังไตรมาสที่ 2-3 มีต้นแบบ ทต.วังน้ำเย็น โครงการแก้ปัญหาโภชนาการประสาน สปสช. พบว่า ไม่มีโครงการ</p>	ทุกคนรับทราบ

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>สนับสนุนท้องถิ่น (งบกองทุนตำบล) ที่สำเร็จรูปแบบตรงตัว แต่มีแก้ปัญหาเฉพาะบางเรื่อง</p> <p>3) จัดทำข้อมูลความรู้/จัดทำสื่อที่ง่ายต่อความเข้าใจ ส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p> <p>4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โปรแกรม ANC hpc (โรงเรียนพ่อแม่ใน ANC) คืบข้อมูลผ่านช่องทางไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลเข้าหน้า Web อนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 6 กลุ่มแม่และเด็ก รพ. สส. มีการส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าเข้ากลุ่มไลน์ จัดทำข้อมูลโครงการก้าวอย่าง (facebook) รายงาน 2 ครั้ง กลุ่ม บย.จัดทำข้อมูลยน้ำเสริมธาตุเหล็ก 1 ครั้ง ข้อมูลยังไม่ได้นำขึ้นเว็บไซต์ คอ.6</p> <p>5) ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยระดับเขต ได้แก่ คณะทำงาน PPA QOF 2 ครั้ง ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพบสงสัยล่าช้ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 และผลักดันเป็นตัวชี้วัด QOF ของสปสช.</p>	
	<p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.2</u> ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย ค่าเป้าหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรอง DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <p>1) การติดตามการดำเนินงาน และสนับสนุนการใช้ Best Practice โดยบูรณาการร่วมนิเทศตรวจราชการ มีการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานทุกจังหวัด ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังไตรมาสที่ 2-3 มีต้นแบบ ทต.วังน้ำเย็น โครงการแก้ปัญหาโภชนาการประสาน สปสช. พบว่า ไม่มีโครงการสนับสนุนท้องถิ่น (งบกองทุนตำบล) ที่สำเร็จรูปแบบตรงตัว แต่มีแก้ปัญหาเฉพาะบางเรื่อง</p> <p>2) จัดทำข้อมูลความรู้/จัดทำสื่อที่ง่ายต่อความเข้าใจ ส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>	ทุกคนรับทราบ

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>3) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน คืบข้อมูลผ่านช่องทางไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลเข้าหน้า Web อนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 6 กลุ่มแม่และเด็ก รพ.สส. มีการส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าเข้ากลุ่มไลน์</p> <p>4) ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยระดับเขต ได้แก่ คณะทำงาน PPA QOF 2 ครั้ง ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพบสงสัยล่าช้ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 และผลักดันเป็นตัวชี้วัด QOF ของสปสช.</p> <p>5) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เขตสุขภาพที่ 6 อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>6) การผลิตและพัฒนากระบวนการ ระบบติดตามส่งต่อ DSPM มีการจัดการภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเด็กปฐมวัยไทย เขตสุขภาพที่ 6 สัมมนาเสนอผลงานวิชาการรูปแบบ LikeTalk เวทีประชุมวิชาการกรมอนามัย (รอผล 10 เมษายน 2563) เข้าร่วมงานวิจัยกรมอนามัย</p> <p>7) ติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการการเก็บข้อมูล DSPM/ HL/ยาน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ DSPM (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) เก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล - การใช้ DSPM หลังคลอด(สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี) เก็บข้อมูล HL ในผู้ปกครองกลุ่มเด็กปฐมวัย (บูรณาการเก็บพร้อมทั้ง DSPM เก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 	
	<p>ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ค่าเป้าหมายน้อยกว่า 36.34 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p>	ทุกคนรับทราบ

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นระดับจังหวัด (จ. ฉะเชิงเทรา) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภในวัยรุ่นระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6 มีการ ยกเลิกแผนฯ เนื่องจากกลุ่มพัฒนาการส่งเสริม สุขภาพ งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอยกเลิกการ จัดประชุมดังกล่าว เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากจังหวัดจันทบุรีว่าทาง จังหวัดไม่เข้าร่วมประชุม 2. ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์กับ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัด ตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว แล้วได้รับคำตอบ ว่าไม่สามารถยืนยันว่าจะสามารถร่วมการประชุม ดังกล่าวได้หรือไม่ 3. หากยังคงยืนยันการจัดประชุมจะส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ แน่นอนได้ จึงมีความประสงค์ขอคืนเงินเต็มจำนวน คือ จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสอง พันบาทถ้วน) <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพยาบาล วิชาชีพในการฝังยาคุมกำเนิดและให้คำปรึกษา เขต สุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลสมุทรปราการและ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 29 คน</p> <p>- การนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นร่วมกับ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2 จังหวัด คือจังหวัดตราดและจังหวัดสระแก้ว</p>	
	<p>ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม Care Plan ค่าเป้าหมายร้อยละ 70</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p>	ทุกคนรับทราบ

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>- กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนการใช้งาน โปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัยและ จัดทำแนวทางการส่งเสริมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การดำเนินงานระบบ ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแบบไร้รอยต่อในชุมชน (Intermediate care in Community)” เขต สุขภาพที่ 6 แล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ บี แทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว</p> <p>- การนิเทศ ติดตาม กำกับการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน Long Term Care ร่วมกับการตรวจ ราชการ 2 จังหวัด คือจังหวัดตราดและจังหวัด สระแก้ว</p>	
	<p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ค่าเป้าหมาย โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <p>- เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง</p> <p>- ประเมินมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital สนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามชัยเขต โรงพยาบาล บ้านสร้าง โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โรงพยาบาลบ้าน ฉาง และโรงพยาบาลนิคมพัฒนา</p>	ทุกคนรับทราบ
	<p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.1</u> ระดับความสำเร็จของการควบคุม การ กำกับดูแล การบริหารงาน ค่าเป้าหมาย การ ประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานและการประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานและ การปฏิบัติของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของ ผู้ ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย</p>	ทุกคนรับทราบ

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงานของศูนย์ฯ ประเดือนก.พ.2563 ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการลงตรวจสอบและสรุปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง 2) ดำเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานและแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด ไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง 3) สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ จัดทำหนังสือรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และรายงานผ่านระบบออนไลน์ไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ/ครั้ง 	
	<p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.2</u> ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข</p> <p><u>มิติที่ 1</u> บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) ค่าเป้าหมายร้อยละ น้อยกว่า 5 ของค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ลดลง</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ 4 ครั้ง - กิจกรรมการ Healthy Menu สุขภาพ (ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) 1 ครั้ง 	ทุกคนรับทราบ
	<p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.2</u></p> <p><u>มิติที่ 2</u> การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงานนำข้อมูล & ความรู้ ขึ้น Website หน่วยงาน</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <p>กิจกรรมการจัดการความรู้ รายบุคคล (กิจกรรมจับคู่บัดดี้ KM สื่อสารอย่างสันติ) มีการดำเนินงานและข้อมูล & ความรู้ ขึ้น Website จำนวน 91 คน จาก 102 คน คิดเป็นร้อยละ 89.22</p>	ทุกคนรับทราบ

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.2</u> <u>มิติที่ 3</u> ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90-100 ของการเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ 4 ครั้ง - กิจกรรมการ Healthy เมนูสุขภาพ (ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) 1 ครั้ง - กิจกรรม สร้างพลังชีวิตด้วยสุนทรียสนทนาพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) 1 ครั้ง 	ทุกคนรับทราบ
	<p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.3</u> ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย ภาพรวม ร้อยละ 96 งบดำเนินงานร้อยละ 96 งบวิจัยร้อยละ 56 งบลงทุนร้อยละ 100</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการและรายงานในระบบ DOC แล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 - จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ได้ดำเนินการและนำขึ้นเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - บันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ DOC เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 	ทุกคนรับทราบ
	<p><u>ตัวชี้วัด 2.4</u> ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ดำเนินการเทียบกับกิจกรรมตามแผน</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคกก.กวป.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 	ทุกคนรับทราบ

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>- ประชุม คกก.กพว. ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>- จัดทำข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์</p> <p>- จัดทำฐานข้อมูลการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ</p> <p>- ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ (QOF) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>- ประชุมติดตามงานรอบ 6 เดือนศูนย์อนามัยที่ 6 เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563</p>	
	<p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95-100</p> <p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้</p> <p>- กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ได้ดำเนินการรายงานในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว และตัวชี้วัดนี้ เป็นการวัดผลลัพธ์ในภาพรวมของศูนย์ฯ ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีการปรับแผน และมีบางกิจกรรมดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย ทำให้ขณะนี้ได้คะแนน 3.8 คะแนน แต่ยังมีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้น หากมีกิจกรรมที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้</p>	ทุกคนรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ	<p>4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>ศูนย์ฯ มีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน 7,111,532,57 คิดเป็นร้อยละ 93.46 ทำให้ผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (ร้อยละ 95)</p> <p>ศูนย์ฯ มีผลการเบิกจ่ายสะสมเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติการเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 96.15 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) และมีผลการเบิกจ่ายสะสมเมื่อเทียบกับแผนการจัดประชุม/อบรมเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 97.24 (ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานพบว่ามีผลเบิกจ่ายสะสม</p>	ทุกคนรับทราบและให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จัดทำรายละเอียดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ มากกว่าร้อยละ 5 ของกรมอนามัย และจัดทำแผนภูมิ โดยระบุจำนวนเงินด้วย

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>มากกว่าเป้าหมายกรมอนามัย (ร้อยละ 95) คือ ร้อยละ 99.15 และร้อยละ 96.49 ตามลำดับ ส่วนแผน SEZ แผนภาครัฐ แผนน้ำ แผนเชิงนิเวศ แผนเสมอภาค และแผนยุทธศาสตร์ฯ มีผลการเบิกจ่ายสะสมน้อยกว่าเป้าหมายกรมอนามัย คือร้อยละ 91.18, 90.83, 85.05, 84.12, 83.96 และร้อยละ 81.23 ตามลำดับ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการกลุ่ม พบว่า กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มวัยเรียน มีผลเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าแผนปฏิบัติการ คือร้อยละ 195.10, 154.50, 144.62, 122.93 และร้อยละ 121.41 ส่วนกลุ่มอำนวยการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มโรงพยาบาลฯ มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายกรมอนามัย ร้อยละ 94.99, 86.79, 85.93 และ 83.60 ตามลำดับ (ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)</p> <p>4.2 ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการ พบว่า กลุ่มสิ่งแวดล้อม 1 กิจกรรม กลุ่มโรงพยาบาลฯ 2 กิจกรรม และกลุ่มส่งเสริมฯ 4 กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการรายงานในระบบฯ ภายใน 20 วันหลังจากไปราชการ</p> <p>4.3 แผนการดำเนินงาน เดือนมีนาคม</p> <p><u>กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย 2. ชี้แจงการใช้โปรแกรม Save mom <p><u>กลุ่มวัยเรียน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประเมินเครือข่ายเด็กไทยพินดี 2. ประเมินโรงเรียนเพชร 3. เยี่ยมคัดกรองเด็กพิเศษ <p><u>กลุ่มวัยรุ่น</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมพรบ. ระดับพื้นที่ <p><u>กลุ่มวัยทำงาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เยี่ยมเสริมพลัง 8 จังหวัด 	<p>มอบผู้เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการรายงานในระบบ/ทุกคนรับทราบ</p> <p>ทุกคนรับทราบ</p>

วาระ/หัวข้อประชุม	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>2. เก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ <u>กลุ่มผู้สูงอายุ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 2. ประเมิน/คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพพินดี <p><u>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เขตสุขภาพที่ 6 <p><u>กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามสถานการณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. ประเมิน และติดตามการดำเนินงาน อบต.นำอยู่สู่ ประชาชนสุขภาพดี 3. สร้างความรอบรู้และกำกับติดตาม (ถอดบทเรียน) <p>จ. สมุทรปราการ</p>	

1

2

3

นางสาวพรวิมล นภาศัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางศิริพร จริยาจิรวัดนา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม